

รายละเอียดการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

ที่	องค์ประกอบ	กรอบการพิจารณา
๑	<p>ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในวิชาเอกที่ย้ายไป ดำรงตำแหน่ง ๑.๑ ความรู้</p>	<p>พิจารณาจากเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ๑. สำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ๒. สำเนาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง ของผู้ประสงค์ ขอย้าย ๓. หนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาของ ก.ค.ศ. ทั้งนี้ ให้ผู้ขอย้ายลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ ยกเว้นสำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ หากเอกสารใดไม่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมา พิจารณา หรือหากไม่มีเอกสารหลักฐาน ให้ได้ ๐ คะแนน</p>
	<p>๑.๒ ความสามารถ</p>	<p>พิจารณาจากสำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการได้รับมอบหมายงาน ด้านการสอน/งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย/โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ/สถานศึกษา ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ให้ผู้ขอย้ายลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ หากเอกสารใดไม่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา หรือหากไม่มีการมอบหมายงานด้านการสอน/งานที่ได้รับมอบหมาย/ โครงการ/กิจกรรม หรือหากไม่มีเอกสารหลักฐาน ให้ได้ ๐ คะแนน</p>
	<p>๑.๓ การนำประสบการณ์ ในการปฏิบัติการสอนไป พัฒนาสถานศึกษาที่ขอย้าย</p>	<p>พิจารณาจากสถานศึกษาที่ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง</p>
๒	<p>ผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียน และสถานศึกษาปัจจุบัน</p>	<p>พิจารณาจาก ๑. สำเนาเอกสารหลักฐานที่ระบุชื่อผู้เรียนหรือสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ระดับสูงสุด ๒. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมโครงการ ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ให้ผู้ขอย้ายลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ หากเอกสารใดไม่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมา พิจารณา หรือหากไม่มีเอกสารหลักฐาน ให้ได้ ๐ คะแนน</p>

ที่	องค์ประกอบ	กรอบการพิจารณา
๓	ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่สอน ในสถานศึกษาปัจจุบัน	<p>พิจารณาจาก</p> <p>๑. สำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ</p> <p>๒. คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการเรียน การสอนในสถานศึกษาปัจจุบัน (การจัดการเรียนการสอน ให้หมายความ รวมถึง การนิเทศ การเป็นวิทยากร)</p> <p>ทั้งนี้ ให้ผู้ขอย้ายลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ <u>ยกเว้นสำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖</u></p> <p>หากเอกสารใดไม่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา หรือหากไม่มีเอกสารหลักฐาน ให้ได้ ๐ คะแนน</p> <p>การนับเวลา</p> <ul style="list-style-type: none">- นับระยะเวลาถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖- ไม่นับรวมเวลาราชการทวีคูณ- ถ้าเศษของปี ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป นับเป็น ๑ ปี
๔	สภาพความยากลำบาก ในการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาปัจจุบัน	พิจารณาจากประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษของกระทรวงการคลัง หรือประกาศ สำนักงาน ก.ค.ศ. หรือประกาศอื่นในลักษณะเดียวกันที่ใช้อยู่ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๕	<p>การพัฒนาตนเองและพัฒนา วิชาชีพ</p> <p>๕.๑ การเข้ารับการอบรมสัมมนา ในรูปแบบ Onsite หรือ Online เพื่อนำความรู้มาใช้ ในการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน</p> <p>๕.๒ การนำความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการอบรม สัมมนา ตามข้อ ๕.๑ ไปใช้ ในการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน การพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ ที่แสดง ให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ ทักษะ ความรอบรู้ในการจัด การเรียนการสอนที่ส่งผลต่อ การประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ปัจจุบัน</p>	<p>พิจารณาจากสำเนาวุฒิบัตรที่ออกโดยสถาบันทางการศึกษาหรือหน่วยงาน ที่จัดการอบรม สัมมนา โดยแนบวุฒิบัตรการเข้ารับการอบรม สัมมนา ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖</p> <p>ทั้งนี้ ให้ผู้ขอย้ายลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ</p> <p>หากเอกสารใดไม่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมา พิจารณา หรือหากไม่มีเอกสารหลักฐาน ให้ได้ ๐ คะแนน</p> <p>พิจารณาจากการเขียนสรุปผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จาก การอบรม สัมมนา ตามข้อ ๕.๑ โดยมีเนื้อหา ความยาวไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร TH Sarabun PSK หรือ TH Sarabun IT๙ ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์</p> <p>- ไม่รับพิจารณาเอกสารผ่าน QR Code</p>

ที่	องค์ประกอบ	กรอบการพิจารณา
๖	การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ	พิจารณาจากสำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ที่แสดงถึงการได้รับ/ไม่ได้รับโทษ ทางวินัย ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หากไม่มีเอกสารหลักฐาน ให้ได้ ๐ คะแนน
๗	ความอาวุโสตามหลักราชการ ๗.๑ วิษยฐานะ	พิจารณาจาก ๑. สำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ ๒. คำสั่งให้มหรือเลื่อนวิทยฐานะปัจจุบัน ทั้งนี้ ให้ผู้ขอย้ายลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ ยกเว้นสำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ หากเอกสารใดไม่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา หรือหากไม่มีเอกสารหลักฐาน ให้ได้ ๐ คะแนน
	๗.๒ อายุราชการ	พิจารณาจากสำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง การนับเวลา - นับระยะเวลาถึงนับถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ไม่นับรวมเวลาราชการทวีคูณ - ถ้าเศษของปี ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป นับเป็น ๑ ปี หากไม่มีเอกสารหลักฐาน ให้ได้ ๐ คะแนน